



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๘๓๕๑
ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวที่ตรวจพิจารณาแล้ว

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว เห็นว่า ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นค่าจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ค่าเครื่องหมายการจดทะเบียนซึ่งเจ้าพนักงานได้ประทับหรือทำไว้ที่เครื่องจักร และค่าคัดสำเนาเอกสารพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้อง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่เจ้าของเครื่องจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเพื่อรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอำนาจออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักรฯ ได้ จึงอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

ในการนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องจักรเป็นไปโดยรวดเร็ว สำนักงานฯ จึงได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า และได้ส่งร่างกฎกระทรวงที่ตรวจพิจารณาเสร็จมาพร้อมนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวที่ตรวจพิจารณาแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาไปพร้อมกัน

อนึ่ง สำนักงานฯ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าคัดสำเนาเอกสารพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้อง ซึ่งมีลักษณะเป็นค่าธรรมเนียมที่เป็นค่าตอบแทนการให้บริการของภาครัฐ นั้น โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เห็นชอบหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป โดยในหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการไว้โดยสรุปว่า เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บ
ค่าบริการ จึงไม่พึงกำหนดค่าบริการไว้ในกฎหมาย และในกรณีที่มีการกำหนดอัตราค่าบริการจะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าบริการที่กำหนดไว้โดยแบ่งเป็นค่าบริการสำหรับกิจการ
ที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดของรัฐ ค่าบริการสำหรับกิจการที่มีลักษณะเป็นการกึ่งผูกขาดของรัฐ และ
ค่าบริการสำหรับกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกันโดยเสรีในตลาด รวมทั้งกำหนดให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบกฎหมายหรือกฎทั้งปวงต้องพิจารณาและดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหรือกฎ
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวในโอกาสแรกที่กระทำได้ แต่ต้องไม่ช้ากว่าการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายนั้นในครั้งแรก ดังนั้น หากไม่ประสงค์จะให้มีการเรียกเก็บค่าค้ำเสาเอกสาร
พร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้องต่อไป เพื่อเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
กิจการซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องจักรและประชาชน หรือมีการให้บริการจดทะเบียนเครื่องจักรผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว สมควรที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะได้พิจารณายกเลิกค่าธรรมเนียมรายการค่าค้ำเสา
เอกสารพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้อง หรือค่าธรรมเนียมอื่นซึ่งมีลักษณะเป็นค่าบริการ
ในพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายการพาณิชย์และอุตสาหกรรม

ฝ่ายกฎหมายการค้าและอุตสาหกรรม

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖-๙ ต่อ ๑๕๓๗ (นางสาวพานิภาฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๑๖๔

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th